

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2024

BÀI KỂ CHUYỆN DƯỚI CỜ - CLB Sách Ươm Mầm Ước Mơ

Câu chuyện: Tặng tiêu chuẩn cho chiến sĩ

Kính thưa: Ban giám hiệu

Kính thưa Quý thầy cô cùng các bạn học sinh

Chúng em tên là: Dương Gia Huy, học sinh lớp 11CA2 và Hồ Đắc Anh Khoa học sinh lớp 11A4, chúng em đến từ CLB Sách Ươm Mầm Ước Mơ. Lời nói đầu tiên, em xin gửi lời chào đến quý Ban Giám Hiệu, quý thầy cô, các cô chú nhân viên và toàn thể các bạn học sinh có mặt trong buổi lễ chào cờ ngày hôm nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, người chiến sĩ tiên phong, mẫu mực của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập ra đội quân chủ lực đầu tiên của các lực lượng vũ trang - Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và Người luôn dành tình yêu thương đặc biệt cho các chiến sĩ quân đội. Có rất nhiều câu chuyện cảm động về Bác Hồ với các chiến sĩ và tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam được ghi chép lại. Nổi bật trong những mẫu chuyện đó là hình ảnh Người cha kính yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân luôn dành tình yêu thương đặc biệt cho các chiến sĩ bộ đội. Người luôn quan tâm, chia sẻ những vất vả mà họ phải trải qua. Hướng đến kỉ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024), Câu lạc bộ Sách ươm mầm ước mơ chúng em xin chia sẻ đến quý thầy cô và các bạn học sinh câu chuyện mang tên “Tặng tiêu chuẩn cho chiến sĩ”.

Năm 1952, khi vùng tự do đã được mở rộng sau nhiều chiến dịch lớn, các đại đoàn chủ lực đã được thành lập. Chính sách thuế nông nghiệp được ban hành, nhân dân nhiều vùng ra sức đóng góp thuế nông nghiệp để nuôi quân.

Bác đề nghị tăng gấp đôi tiêu chuẩn cho bộ đội (lúc đó chiến sĩ được tiêu chuẩn 1 kg gạo/ngày, kể cả ăn và tiêu vật), cán bộ thì được hơn.

Chủ trương đó được phổ biến đến tới Tổng cục Hậu cần và Cục Quân lương. Các đồng chí quân lương nhiều lần làm đề án trình Bác, căn cứ vào thực tế thóc có trong kho và

tính toán cân đối với Bộ Tài chính, thì tăng gấp đôi cho cán bộ từ trung đội phó trở lên, còn chiến sĩ thêm hai lạng, tức là mỗi ngày được tiêu chuẩn 1,2 kg gạo.

Tôi thấy nhiều đêm Bác thao thức vấn đề này. Có lần đến phiên tôi trực, Bác hỏi: “Sức trai như chú mỗi bữa ăn mấy bát cơm thì no?” Lúc ấy ăn uống thức ăn chẳng có gì, chủ yếu là ăn cơm. Tôi hiểu tâm trạng Bác hỏi là có ý, nên đã thưa thực:

- Thưa Bác, như sức cháu mỗi bữa ăn 5 bát mới no.
- 5 bát cơm phải một bơ bò đầy gạo là 0.33 kg, ngày ba bữa, riêng ăn là đã 1 kg rồi.

Vào một đêm tháng Chạp năm đó, trời rét như cắt thịt. Tôi thu mình trong chiếc áo dạ chiến lợi phẩm đứng dưới nhà sàn của Bác. Ánh đèn trên nhà sàn vẫn sáng. Khoảng 1 giờ sáng có tiếng lẹp xẹp trên sàn nứa, tôi đoán Bác lại suy tư điều gì, xuống hỏi tôi đây.

Đúng như dự đoán, chỉ hơn một phút sau Bác đã đứng cạnh tôi, Bác đưa cho tôi một điều thuốc lá hút cho đỡ rét rồi hỏi:

- Chú ăn cơm chiều lúc mấy giờ?
- Thưa Bác, lúc 5 giờ rưỡi ạ!
- Chú đã đói chưa?

Biết là không thể nói dối Bác được, tôi thú thật:

- Thưa Bác đói rồi ạ!

Bác vui hẳn lên như tìm ra một vật quý và nói – giọng đầy yêu thương:

- Đúng rồi, chú bảo vệ ở hậu phương mà lúc này đói, thì các chiến sĩ công đồn, phục kích quân địch, vào lúc này chắc sẽ đói gấp đôi. Vậy mỗi chú chỉ có 1.2 kg gạo thì đánh giặc sao nổi.

Bác lên sàn rồi quay lại rất nhanh đưa cho tôi một bấp ngô nếp luộc rất to.

- Phần của chú đây, chú ăn đi cho đỡ đói để làm nhiệm vụ.

Tôi biết không thể từ chối, nên cầm bấp ngô ăn, trong bụng vẫn băn khoăn không biết đêm nay Bác đã ăn gì chưa?

Khi nhà sàn tắt đèn, tôi liếc nhìn đồng hồ thì đã 2 giờ sáng. Những gì diễn ra tiếp đó thì tôi không được rõ, chỉ biết rằng đầu tháng sau các chiến sĩ bảo vệ chúng tôi cũng được tăng tiêu chuẩn 2 kg gạo/ngày.

Qua câu chuyện trên chúng ta càng thấy rõ hơn tư tưởng đạo đức cao đẹp của chủ tịch Hồ Chí Minh, Sự quan tâm của Người luôn ân cần và chu đáo. Tình thương yêu thương của Người rộng lớn và sâu xa, luôn thấp sáng trong ta niềm tin và hy vọng. Tình cảm của Bác Hồ với đối với các chiến sĩ bộ đội và bộ đội với Bác Hồ là một tình cảm đặc biệt, hiếm có giữa lãnh tụ với chiến sĩ, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, một lòng một dạ vì nước vì dân, như đàn con với người cha của mình. Tình cảm của Bác với bộ đội rất đối đãi thường, rất đối con người, giản dị mà vĩ đại, bền bỉ sâu lắng, vượt thời gian, trở thành huyền thoại.

Câu chuyện trên được trích trong quyển sách “Kể chuyện Bác Hồ” tập 3, do tác giả Trần Ngọc Linh, Lương Văn Phú, Nguyễn Hữu Đảng sưu tầm, tuyển chọn. - nxb. Giáo Dục, 2003.

Sau đây chúng mình có một vài câu hỏi và chuẩn bị những phần quà nho nhỏ, các bạn chú ý lắng nghe để trả lời câu hỏi và nhận quà nhé:

1. Năm 1952, Khi vùng tự do được mở rộng, nhân dân nhiều vùng ra sức đóng góp thuế nông nghiệp để nuôi quân. Bác Hồ đã đề nghị điều gì?

Trả lời: Bác đề nghị tăng tiêu chuẩn gấp đôi cho bộ đội (lúc đó chiến sĩ được tiêu chuẩn 1 kg gạo/ngày, kể cả ăn và tiêu vật) cán bộ thì được hơn.

2. Khi chủ trương tăng gấp đôi tiêu chuẩn cho bộ đội được phổ biến tới tổng cục Hậu cần và Cục Quân lương, các đồng chí quân lương đã nhiều lần làm đề án trình Bác như thế nào?

Trả lời: Các đồng chí quân lương trình Bác: Căn cứ vào thực tế thóc có trong kho và tính toán cân đối với Bộ Tài chính, thì tăng gấp đôi cho cán bộ từ trung đội phó trở lên, còn chiến sĩ chỉ thêm 2 lạng, tức là mỗi ngày tiêu chuẩn được 1,2 kg gạo.

3. Sau nhiều đêm Bác thao thức về vấn đề tăng chỉ tiêu cho bộ đội, cuối cùng Bác đã quyết định như thế nào?

Trả lời: Từ đầu tháng sau đó, các chiến sĩ được tăng chỉ tiêu 2 kg gạo/ngày.

Cuối cùng, em xin kính chúc Ban giám hiệu nhà trường, quý thầy, cô giáo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc các các bạn học sinh luôn vui tươi, yêu đời và đạt thành tích cao trong học tập.